
รายงานการประชุม
คณะทำางานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้  มาประชุม  
๑. ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร (น�ยชัชว�ลย์ เบญจสิริวงศ์) ประธ�นคณะทำ�ง�น
๒. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ ท่ีปรึกษ�คณะทำ�ง�น

(น�ยศวิต ก�สุริยะ  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิจัยปัญญ�ประดิษฐ์)
๓. ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉำ่� ท่ีปรึกษ�คณะทำ�ง�น

(ดร.นฤมล ชูเมือง  ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�ระบบดิจิทัลฯ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏหมู่บ้�นจอมบึง)  (แทน)

๔. ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นยุทธศ�สตร์ส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. รองประธ�นคณะทำ�ง�น
(น�งบุษร�คัม หวังศิริจิตร)

๕. ผู้แทนกรมการปกครอง คณะทำางาน
(นางสาวมณฑา เล้ียงศิริ  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ 
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง)

๖. ผู้แทนกรมที่ดิน คณะทำางาน
(นายชนวีร์ เนินธิรา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)

๗. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะทำางาน
(นายเบญจะ แป้นนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)

๘. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะทำางาน
(นายธณัฐ สุขรมย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ)

๙. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะทำางาน
(นางสาวนิพาพร พึ่งหล้า  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)

๑๐. ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค คณะทำางาน
(นายเอกพงศ์ ทองมาก  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยี)

๑๑. ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง คณะทำางาน
(นายพิศณุ ตันตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)

๑๒. ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะทำางาน
(ว่าที่ร้อยโท สมพงษ์ สมันเลาะ  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและการส่ือสาร)

๑๓. ผู้แทนองค์การจัดการนำ้าเสีย คณะทำางาน
(นางสาววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธ์ิ  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖)

๑๔. ผู้แทนสำานักกฎหมาย สป.มท. คณะทำางาน
(นายชัยสุรีย์ ราชพลสิทธ์ิ นิติกรชำานาญการ)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๒)
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๑๕. ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม คณะทำางาน
(นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำานาญการ)

๑๖. ผู้อำานวยการกลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. คณะทำางาน
(นายสกล สุขสวัสดิ์)

๑๗. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำางานและเลขานุการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.
(นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ)

๑๘. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. คณะทำางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน คณะทำางาน
๒. ผู้แทนการประปานครหลวง คณะทำางาน
๓. ผู้แทนองค์การตลาด คณะทำางาน
๔. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. คณะทำางาน
๕. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. (ว่าง) คณะทำางาน
๖. นางสุณีย์ ชูปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. คณะทำางานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกนิษฐา อยู่ยืน นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๒. นายอรรถพล บุญวรรณ นักประมวลผลข้อมูล ๖  การไฟฟ้านครหลวง
๓. นายอมร สังข์เมือง วิศวกรไฟฟ้า ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๔. นายอาจินต์ ทวีวัฒนโสภณ วิศวกรไฟฟ้า ๗  การไฟฟ้านครหลวง
๕. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๖. นายวิษณุ ศรีวิเศษ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๗. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๘. นางสาวปุณชญา ทันวุฒิเมธา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๙. นางอุมาพร ช่วงชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๑๐. นางหทัยพัชร ช่วงชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๑๑. นายชนินทร์ ตันติสุข หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๑๒. นายเดชา เพ็ชรไทย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๑๓. นางอัญชลี จันทรกรานต์ หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบ้านสวน
๑๔. นางสาวณัฏฐ์พิชชาพร ทองเห่ียง เจ้าพนักงานธุรการ  เทศบาลเมืองบ้านสวน
๑๕. นางสาวมนัสนันท์ วงษ์เสถียร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน  เทศบาลเมืองบ้านสวน
๑๖. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๗. นายพงศกร ธัญญผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๘. นายสุรศักด์ิ ทองยอดปราสาท วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารปฏิบัติการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๙. นายทวียศ กล่ินขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๐. นายณัฐกิตต์ิ ตาวงษ์สา นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๑. นายเกียรติศักด์ิ สุขศรีราช ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต ๑๒ (สงขลา)

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๒. นางสาวทมติา ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๒)
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๒๓. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๔. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕. นางสาวปิยนุช ศุภสาร เจ้าหน้าที่  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า หากส่วนราชการใดยังมีโครงการฯ ที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้รีบดำาเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาโดยด่วน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นการพิจารณากลั่นกรองโครงการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำานวน ๑๙ โครงการ 

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจพบข้อความที่ไม่ถูกต้อง จึงขอแก้ไข ดังนี้
๑. ระเบียบวาระที่ ๑ หน้า ๓ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดสุดท้าย
จากเดิม “...ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจได้รับการยกเว้น” แก้ไขเป็น “...ทั้งนี้ ร ัฐวิสาหกิจได้ร ับการยกเว้น

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลฯ เนื่องจากต้องมีการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ จึงควรมี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ”

๒. ระเบียบวาระที่ ๕.๑ หน้า ๕ ข้อ ๒.๑.๑ 
จากเดิม “๒.๑.๑ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ใน

ระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค ๓๗๗ ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ จำานวนเงิน ๑๑,๓๑๐,๐๐๐.- บาท
(สิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)” แก้ไขเป็น “๒.๑.๑ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค ๓๗๗ ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ ๑๑,๑๙๖,๙๐๐.- บาท (
สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)”

๓. ระเบียบวาระที่ ๕.๒ หน้า ๗ โครงการที่ ๗ 
จากเดิม “๗) โครงการพัฒนาต่อยอดระบบคลาวด์เพื่อใช้ภายในกระทรวงมหาดไทย แบบ Muti-

Tenant ระยะที่ ๑ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๑๑ ,๔๔๘,๘๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านส่ีแสนส่ีหมื่นแปดพัน
แปดร้อยบาทถว้น)” แกไ้ขเป็น “๗) โครงการพัฒนาต่อยอดระบบคลาวด์เพือ่ใชภ้ายในกระทรวงมหาดไทย แบบ Muti-Tenant
ระยะท่ี ๑ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๑๑,๕๐๔,๑๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนส่ีพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)”

๔. ระเบียบวาระที่ ๕.๒  หน้า ๘ โครงการที่ ๙ 
จากเดิม “๙) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Next Generation Firewall) จำานวน

๒ ชดุ และระบบบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย จำานวน ๑ ชดุ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ
๑๘,๗๓๗,๐๑๒.๘๐ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)”
แกไ้ขเป็น “๙) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Next Generation Firewall) จำานวน ๒ ชดุ และระบบ
บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย จำานวน ๑ ชุด ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๑๘ ,๓๗๓,๐๑๒.๘๐ บาท (
สิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)”

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ ตามที่แก้ไข

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๒)



- ๔ -

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ การแต่งตัง้ผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการไฟฟ้า

ส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหนังสือ ท่ี มท ๕๓๑๒.๖/๑๓๑๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่า ปัจจุบันการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ) ใหม่ จึงขอแจ้งชื่อผู้บริหาร (CIO) )
และผู้ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน (CIO) ) ประจำาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

- นายธนาเศรษฐ์ พงษท์รงเสถียร รองผู้ว่าการสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) )

- ว่าที่ร้อยโท สมพงษ์  สมันเลาะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) )

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
๔.๑ โครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ท่ีอยู่ระหว่างการหารือคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของรัฐ กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมได้พิจารณาโครงการเกี่ยวกับการจัดหาและติดตั้ง
ระบบวิทยุสื่อสาร จำานวน ๒ โครงการ โดยคณะกรรมการฯ มีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการพิจารณาทั้ง ๒ โครงการ
ว่าต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐหรือไม่ ดังนี้

๑. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital ทดแทนระบบ
Trunked Radio ของกรมการปกครอง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๗๙๔,๔๘๙,๕๐๐.- บาท
(เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ จำานวน ๘ รายการ
ไดแ้ก่ ๑. ศูนย์ควบคุมสถานีแม่ข่าย (๑ ชุด)  ๒. ชดุบริหารจัดการโครงข่าย (Network Management Terminal) (๒ ชดุ)
๓. ชดุสั่งการ (Dispatcher Console Client) (๑๕ ชุด)  ๔. ชดุระบบบันทึกเสียง (DVRS) () (๒ ชดุ)  ๕. ชุดอุปกรณ์สำาหรับ
เชื่อมต่อ Analog (๒ ชดุ)  ๖. สถานีแมข่่ายแบบ ๑ Carriers (ชนิด O) utdoor) (๒๐๐ ชุด)  ๗. เครื่องลูกข่ายชนิดประจำาที่
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง (๑,๑๐๔ ชุด)  ๘. เคร่ืองลูกข่ายชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (๒,๐๔๙ ชุด)

๒. โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖
ของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมวงเงินโครงการ ๘,๗๐๑,๗๙๙,๖๑๐.- บาท (แปดพันเจ็ดร้อยหน่ึงล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืน
เก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ จำานวน ๓ รายการ ไดแ้ก่ ๑. ค่าเช่าเครื่องวิทยุสื่อสาร
แบบประจำาที่ ระยะเวลา ๔๒ เดือน (๗๒,๓๒๒ ชุด) ๒. เครื่องวิทยุสื่อสารแบบมือถือ ระยะเวลา ๔๒ เดือน (๑,๐๙๙ ชุด)
๓. ค่าเช่าสัญญาณโครงข่าย ระยะเวลา ๔๒ เดือน (๗๓,๔๒๑ ชุด)

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เชิญผู้แทนกรมการปกครองและผู้แทน
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าชี้แจงรายละเอียดของโครงการดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการ ซึ่งทำาหน้าที่กลั่นกรอง
ก่อนเสนอโครงการต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้กรมการปกครอง
และสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จดัทำาข้อมูลเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบความครบถ้วน
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐต่อไป

เนื่องจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้เลื่อนกำาหนดจัดประชุมจากเดิมวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
และจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมีกำาหนดจัดประชุมในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรณีกระทรวง
ดิจิทัลฯ ตอบข้อหารือว่าให้เสนอโครงการดังกล่าวเพื่อพิจารณา จะต้องนำาเสนอคณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมคร้ังถัดไป (เดือนมิถุนายน) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงเห็นควรเสนอทั้ง ๒ โครงการให้คณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคมนี้

ที่ประชุม เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๒)



- ๕ -

๔.๒ คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการสามารถให้หน่วยงานดำาเนินการต่อไปได้ แต่มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จำานวน ๑ โครงการ คือ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสมทุรปราการ จำานวน ๑ โครงการ 
- โครงการติดต้ังและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) ) ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ รวมวงเงินโครงการ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๗๖,๘๘๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบหกล้านแปดแสนแปดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการตามโครงการดังกล่าว แต่มีข้อสังเกตให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการปรับลดคุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำาหรับตรวจจับภาพบุคคลสำาหรับ
ติดต้ังภายนอก จำานวน ๑๖๐ ชุด ราคาชุดละ ๙๖,๐๐๐.- บาท  จำานวนเงิน ๑๕,๓๖๐,๐๐๐.- บาท ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ
ความเหมาะสมก่อนนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ส่งให้
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว จากเอกสารตามแบบ คกก.มท.๐๑ ได้ย้ายรายการดังกล่าวไปไว้ในกรณีตรงตามเกณฑ์ CCTV
ข้อ ๘ “กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ สำาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ ราคา ๕๓,๐๐๐.- บาท จำานวน ๑๖๐ ชุด เป็นเงิน ๘,๔๘๐,๐๐๐.- บาท” จำานวนเงิน
โครงการลดลงเหลือ ๘๘,๑๒๐,๐๐๐.- บาท (แปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๗๐,๐๐๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านส่ีพันบาทถ้วน) เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

มตทิี่ประชุม เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

ของกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๖ โครงการ และพิจารณาก่อนนำาส่งข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา จำานวน ๑ โครงการ รวมท้ังส้ิน ๗ โครงการ  ดังน้ี

๕.๑ การพจิารณาโครงการทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐ ลา้นบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๖ โครงการ ดังนี้

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดเช่าส ิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft O) ffice365 ProPlus หรือ

V) ersion ล่าสุดแบบ V) olume License รวมทัง้สิทธิก์ารอัพเกรดเป็น V) ersion ล่าสุดใหใ้ช้งานได้อย่างน้อย ๖ ปี สำาหรับ
ผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำานวยการกองหรือเทียบเท่า จำานวน ๗๙๓ Liecenses งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงิน
โครงการ ๑๗,๕๖๔,๑๕๗.- บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นส่ีพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียนที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้จดัซื้อลิขสทิธิ์ Microsoft O) ffice สำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่
พนักงานในระดับปฏิบัติงานใช้งาน จำานวน ๒๐,๕๐๗ Liecenses โดยสามารถต่อรองราคาได้ เป็นราคาชุดละ ๙,๐๙๕ บาท
สำาหรับโครงการที่เสนอที่ประชุมในวันนี้เป็นการเช่าสิทธิ์นาน ๖ ปี ในราคาสิทธิ์ละ ๒๒ ,๑๔๙ บาท จำานวน ๗๙๓ ชดุ
เนื่องจากผู้บริหารมีหลายอุปกรณ์ ทั้ง S) (mart Phone, Tablet, Notebook และคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ถ้าจัดซื้อจะตดิตั้ง
ไดแ้ค่อุปกรณ์เครื่องเดียว แตก่ารเช่าตามโครงการนี้จะสามารถตดิตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕ เครื่อง แท็บเล็ต ๕ เครื่อง
โทรศัพท์ ๕ เครื่อง รวมทั้งมทีี่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ขนาด ๑ TB  กรณีรับส่งไฟล์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งใช้ O) ffice
2019 อาจจะเพี้ยนเล็กน้อย ซ่ึง กฟภ. ไดซ้ื้อ S) (oftware Assurance ไว้ด้วยแล้ว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๒)
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คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า Microsoft O) ffice 365 ProPlus นาน ๖ ปี
จะต้องจ่ายราคาแพงประมาณ ๑.๕ ถึง ๒ เท่าของการซ้ือ single license เน่ืองจากได้คิดราคาเท่ากับ ๒ เวอร์ชัน (จะเปล่ียนเวอร์ชัน
ทุก ๓ ปีโดยประมาณ)  ให้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบค่าเช่า O) ffice 365 ProPlus กับการซื้อ
แบบ single license ซึ่งค่าเช่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นี้รวมค่าเช่าคลาวดด์้วย อาจเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าหน่วยงานซื้อ
แล้วต้องจ่ายค่าเช่าคลาวด์ หรือจัดซื้อ storage จะมีค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยกว่าการเช่าตามโครงการนี้

มตทิี่ประชุม ให้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการ เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

- การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๒) โครงการจัดซ้ือและติดต้ังอุปกรณ์เครือข่าย (CIO) Corporate Network) ) การไฟฟ้านครหลวง

เขตคลองเตย งบประมาณลงทุนผกูพันยกมาในปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๓๘,๕๐๕,๐๒๐.๐๐ บาท (สามสิบแปดล้าน
ห้าแสนห้าพันยี่สิบบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๖,๘๔๖,๕๒๐.๐๐ บาท (สามสิบหกล้านแปดแสน
ส่ีหมื่นหกพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง เรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้เป็นการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายเพ่ือเช่ือมต่อระหว่างโครงข่ายภายในและภายนอก เน่ืองจากมีการก่อสร้างอาคารสำานักงานใหม่ ณ การไฟฟ้านครหลวง
เขตคลองเตย เพื่อให้บริการและรองรับการเชื่อมต่อ โดยสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบงานสำาคัญของ กฟน. เช่น ระบบงาน
ERP ระบบงาน Mail และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  ท้ังนี้ การรับประกันจะรวม O) nsite service ด้วย

มตทิี่ประชุม เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
๓) โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล งบประมาณลงทุน

ประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๓๙,๑๒๙,๙๐๐.- บาท (สามสิบเก้าล้านหน่ึงแสนสองหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๙,๑๒๙,๙๐๐.- บาท (สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง เรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้เป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สำาหรับงานประมวลผลเพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่หมดอายุการใช้งานครบ ๕ ปี จำานวน ๑ ,๕๙๐ ชุด โดยจะติดตั้งใช้งานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประมวลผลทั่วไปในส่วนของงาน Back O) ffice  เครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งานแล้วจะนำา
ไปปรับปรุงก่อนขายหรือบริจาค คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จดัหา (เคร่ืองละ ๒๐,๘๑๐ บาท) มีความแตกต่างจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ All in O) ne ตามเกณฑ์ฯ (เคร่ืองละ ๑๗,๐๐๐ บาท) ๓ ประการ ดังนี้

๑) เพิ่มหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ S) (olid S) (tate Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB
จำานวน ๑ หน่วย เพ ื่อให ้ต ิดต ั้ง O) S) ( และ Application เนื่องจากใช้ Microsoft Windows 10 แล้วเคร ื่องท ำางานช้า
เมื่อทดลองเปล่ียนจากฮาร์ดดิสก์จานหมุนเป็นแบบ S) (S) (D พบว่าสามารถทำางานได้เร็วขึ้น ทำาให้ราคาเพิ่มขึ้น ๘๕๐ บาท

๒) หน่วยความจำาหลัก (RAM) ตามเกณฑ์ฯ ๔ GB ของ กฟน. เพิ่มเป็น ๘ GB ทำาให้ราคา
เพิ่มขึ้น ๑,๐๕๐ บาท

๓) ระยะเวลารับประกันตามเกณฑ์ฯ คือ ๑ ปี กฟน. กำาหนดไว้ ๓ ปี ทำาให้ราคาเพิ่มขึ้น
๑,๙๑๐ บาท

คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่าระบบงานเป็นดิจิทัลมากขึ้น เหตุใดจึง
ไม่ลดจำานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลง ยังคงซื้อมาทดแทนเท่าจำานวนเคร่ืองที่หมดอายุการใช้งาน

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง เรียนชี้แจงที่ประชุมว่า เนื่องจากระบบงานเป็นดิจิทัลมากขึ้น
ลดกระดาษลง แต่ภาระงานด้านดิจิท ัลเพิ่มขึ้น ทั้ง slip เงินเดือน การลางานผ่าน mobile device จึงจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาทดแทนแบบ ๑ ต่อ ๑ แทนที่จะจ้างคนเพิ่ม ก็นำาเครื่องคอมพิวเตอร์มาทำางานแทน  ทั้งนี้ กฟน . มีพนักงาน
ประมาณ ๘,๐๐๐ คน มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊แบบ All In O) ne จำานวน ๕,๐๐๐ เคร่ือง สำาหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนามจะ
ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ ให้ใช้ mobile device  ส่วนผู้บริหารเข้าประชุมก็จะใช้ mobile device  ตามแนวคิด
anytime, anywhere, any device   ปัจจุบัน กฟน. มตีัวแทนรับชำาระหลายช่องทาง จำานวนผู้ใช้ไฟฟ้ามาติดต่อที่ กฟน.

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๒)
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โดยตรงลดลง  กฟน. ได้ปิดสาขาย่อยหลายสาขาแล้ว ซึ่งเป็นการปิดชั่วคราวเพื่อดูว่าจะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่
กฟน. ยังมีเคาน์เตอร์สำาหรับคนที่ต้องการพบเจ้าหน้าที่ กฟน. แตไ่ด้ลดเคาน์เตอร์จาก ๑๐ ลดเหลือ ๗ หรือ ๘ เคาน์เตอร์
การให้บริการประชาชนสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงการให้บริการ e-S) (ervice เช่น ขอใช้ไฟโดยไม่ต้องมาที่ กฟน.
จึงทำาให้การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะยังไม่ลดจำานวน ท้ังนี้ กฟน . พยายามทำาให้ machine คุยกับ machine โดยไม่ใช้คน
แตก่็ยังต้องใช้คนอยู่เนื่องจากยังไม่ใช่ AI ร้อยเปอร์เซนต์

มตทิี่ประชุม ให้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการ เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

- เทศบาลเมืองบ้านสวน  จำานวน ๑ โครงการ
๔) โครงการติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) ) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ ๗

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ รวมวงเงินโครงการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๕,๕๙๕,๒๐๐.- บาท (สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านสวน เรียนที่ประชุมดังนี้
๑. จากงบประมาณปี ๒๕๕๔ ทาง ทม.บ้านสวนได้จัดทำาโครงการเฝ้าระวังและติดตั้ง

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขต ทม.บ้านสวนทั้งสิ้น ๑๐๑ จุด ปี ๒๕๕๕ จำานวน ๓๕ จุด, ปี ๒๕๕๗ จำานวน ๗๐ จุด,
ปี ๒๕๕๘ จำานวน ๑๖๐ จุด, ปี ๒๕๕๙ จำานวน ๑๗๐ จุด และปี ๒๕๖๒ จำานวน ๙๓ จุด โดยติดต้ังในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย พ้ืนท่ีเฝ้าระวัง
และพื้นที่มีการจราจรคับคั่ง  แต่เนื่องด้วยพื้นที่ในความดูแลของ ทม.บ้านสวนมีบริเวณกว้าง และยังมีจุดเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัย
สำาหรับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงมีนโยบายให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่เฝ้าระวังและเสี่ยงภัย
ซึ่งการดำาเนินการติดตั้งตามจุดต่าง ๆ นั้น ทม.บ้านสวนได้จัดทำาประชาคมเทศบาลเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ และรวบรวมกล่ันกรองพิจารณาตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่  โดยภาพทั้งหมดจะ
ถูกเชื่อมโยงไปยังศูนย์ควบคุมที่ห้องควบคุมและสั่งการด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคารเอนกประสงค์ ทม .บ้านสวน
โครงการระยะที่ ๑-๕ หมดระยะรับประกันแล้ว อยู่ระหว่างดำาเนินการตั้งงบประมาณเพื่อบำารุงรักษา โครงการระยะที่ ๖ อยู่
ในระยะประกันเนื่องจากเพิ่งเสร็จส้ินไป ๒ ปี โครงการที่เสนอในวันนี้เป็นระยะที่ ๗ ซึ่งได้จัดทำาประชาคมแล้วคัดกรองจุดที่ซำ้า
ซ้อนกับกล้องเดิมของ ทม.บ้านสวน/กล้องของหน่วยอื่น/จุดที่ไม่เหมาะสม ออกไป

๒. การจัดหาอุปกรณ์สำาหรับส่วนขยายข้อมูลแบบภายนอก (Expansion Enclosure)
JBO) D เนื่องจากต้องการพื้นที่จัดเก็บภาพจากกล้อง CCTV ระยะที่ ๑-๖ ไม่ใช่เพื่อการประมวลผล โดยคำานวณว่าการจัดเก็บ
ภาพ (๑๕ เฟรมต่อวินาที) จำานวน ๓๐ วัน จะใช้พื้นที่ประมาณ ๒ TB ต่อ ๑ กล้อง ซึ่งกล้องเดิมมีจำานวน ๖๒๙ กล้อง และ
กล้องในระยะที่ ๗ จำานวน ๑๒๔ กล้อง รวมทั้งส้ิน ๗๕๓ กล้อง จึงต้องใช้ JBO) T ๓ ชดุ

๓. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สร้างสำาหรับระบบกล้อง CCTV มีการใช้ประโยชน์เพิ่มเติม
ด้วยโครงการระบบเสียงตามสาย แต่เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มากขึ้น ส่งผลให้ระบบทำางานช้า บางครั้งก็ทำางานไม่ได้
เพราะการส่งข้อมูล (broadcast) ของอุปกรณ์ เป็นการส่งให้อุปกรณ์ทุก ๆ เคร่ืองในวง LAN เดียวกันได้รับ จึงได้ปรับเปลี่ยน
เป็น VLAN แยกเครือขา่ยเป็นหลายวง จำากัดขอบเขตการส่ือสารข้อมูลไมใ่หส่้งผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพโดยรวมของเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ โดยแบ่ง VLAN ตามระยะท่ีติดต้ังกล้อง เพ่ือจะได้รู้ว่าเป็นกล้องระยะใด กล้อง CCTV ในระยะใดเสียก็จะไม่กระทบ
กับระยะอื่น และแยก VLAN สำาหรับระบบเสียงตามสายอีกวงหนึ่ง  ดังนั้น เมื่อระบบเสียงตามสายมีปัญหาก็จะไม่กระทบต่อ
ระบบ CCTV  โดยจะดแูลเครือข่ายให้แต่ไม่ดูแลอุปกรณ์เสียงตามสาย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน

คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. ระบบกล้อง CCTV ของ ทม.บ้านสวนเป็น Best Practice ของคณะกรรมการบริหาร

การบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ัวประเทศ ท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
เป็นประธาน  รวมทัง้คณะกรรมการบริการและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยกเ็คยไปศกึษาดงูาน แต่ขณะนี้
แนวโน้มการดำาเนินโครงการติดต้ังกล้อง CCTV เร่ิมเปล่ียนเป็นการเช่าแทนการจัดซ้ือ เน่ืองจากเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
การเช่าทำาให้ได้เทคโนโลยีใหม่ได้เร็วกว่าการซื้อที่ต้องรอให้อุปกรณ์หมดอายุการใช้งานก่อนจึงจะเปล่ียนเป็นเทคโนโลยีใหม่ได้
ดังนั้น โครงการระยะต่อไปของ ทม.บ้านสวน ควรพิจารณาการเช่าเปรียบเทียบกับการซื้อด้วยว่าแบบใดมีความคุ้มค่ามากกว่า

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๒)
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๒. เม่ือโครงการระยะที ่๗ เสร็จส้ินลงแล้วจะมกีารเพ่ิมจุดตดิตัง้กล้องอกีเทา่ใดจงึจะส้ินสุด
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV และดำาเนินการบำารุงรักษาระบบอย่างไรเมื่อส้ินสุดโครงการ

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านสวน เรียนชี้แจงที่ประชุมดังนี้
๑. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จะสิ้นสุดเมื่อจุดติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่ใน

ความรับผิดชอบของ ทม.บ้านสวน อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนมีดำาริว่าจะจัดทำาระบบสำารอง ในการนี้
ทม.บ้านสวนรับไปจัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมว่าต้องใช้กล้อง CCTV รวมทั้งสิ้นกี่ตัวถึงจะครอบคลุมพื้นที่  ทั้งนี้ จุดตดิตั้งกล้องตาม
โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในระดับจังหวัดแล้วว่าไม่ซำ้าซ้อน

๒. ในระยะท่ี ๑ – ๖ มี ๖๒๙ กล้อง ซ่ึงไม่สามารถแสดงภาพได้พร้อมกันทุกกล้อง ข้อจำากัด
ของโปรแกรม Milestone คือ แสดงภาพได้ ๑๐๐ กล้องต่อ ๑ ครั้ง แต่ผู้บริหาร ทม.บ้านสวนจึงมีนโยบายว่าในห้องควบคุม
จะต้องแสดงภาพจากกล้องทุกตัว เมื่อภาพจากกล้องใดไม่สามารถใช้งานได้ เจ้าหน้าที่จะทราบทันทีและดำาเนินการให้กล้อง
สามารถใช้งานได้เร็วท่ีสุด จึงมีระบบ Video Wall Controller แสดงภาพทุกกล้องพร้อมกันหมด โดยใช้โปรแกรม Gfin ร่วมกับ
Milestone โครงการระยะที่ ๖ มีการนำาร่องระบบตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟแดง โดยใช้กล้องความละเอียด ๕ ล้านพิกเซล
จัดเก็บภาพ ๒๕ เฟรมต่อวินาที ติดต้ังท่ี ๕ แยกสำาคัญ ต้องใช้พ้ืนท่ีจัดเก็บจำานวนมาก ขณะน้ีได้นำาข้อมูลช่วงเวลาท่ีมีการฝ่าไฟแดง
มาวิเคราะห์ระยะเวลาท่ีรถติด การเปิดไฟกระพริบมากไปทำาให้รถติดหรือไม่ ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยยังไม่มี LPR ย่ีห้อใดที่
อ่านป้ายทะเบียนได้ร้อยเปอร์เซนต์ จึงดแูค่ว่ารถคันใดวิ่งผ่านบ้างเพื่อทดลอง และได้หารือกับบริษัทเพื่อตัดบางฟังก์ชันของ
โปรแกรม Milestone ออกเพ่ือประหยัดงบประมาณ ซ่ึงตัวท่ีครอบคลุมทุกระยะคือโปรแกรม Gfin ซ่ึงสามารถต่อยอดได้เร่ือย ๆ
โดยไม่กระทบระบบเดิม

๓. ระยะท่ี ๗ กำาหนดการรับประกันนาน ๒ ปี แต่ในทางปฏิบัติผู้รับจ้างจะบำารุงรักษาต่อเน่ือง
เพิ่มให้อีก ๖ เดือน

มตทิี่ประชุม ให้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการ เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

- องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ  จำานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) ) ตดิตั้งเพ่ิมตามหมู่ต่าง ๆ ทัง้ ๑๕ หมู่ใน

เขตตำาบลราชาเทวะ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๘,๖๗๙,๑๐๐.- บาท (ย่ีสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ เรียนที่ประชุมดังนี้
๑. เมื่อปี ๒๕๕๗ ได้ตดิตั้งกล้อง CCTV แล้วจำานวน ๒๒๑ จุด (๓๖๒ กล้อง) แต่ยังไม่

ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง และบางครั้งมีเหตุเกิดนอกพื้นที่บริเวณที่มีการติดตั้งกล้อง CCTV ทำาให้ไม่สามารถหาตัว
ผู้กระทำาความผิดมาดำาเนินคดีได้ ทั้งนี้ พื้นที่ในความรับผิดชอบของ อบต.ราชาเทวะมีจำานวนประชากรหนาแน่น ส่วนใหญ่
เป็นโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่บางส่วนติดกับพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้เกิดประชากรแฝง ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ซึ่งเมื่อมีจำานวนคนเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การกระทำาผิดกฎหมายในรูปแบบตา่ง ๆ มากข้ึน จึงมีความจำาเป็นตอ้งเพิม่จุดติดต้ังกล้อง CCTV
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน จำานวน ๑๓๐ จดุ โดยติดตั้งกล้องชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่จำานวน ๓๑๒ กล้อง
ประกอบด้วยแบบติดตั้งภายนอก ๓๑๐ กล้อง และตดิตั้งภายใน ๒ กล้อง  

๒. ระบบเดิมบันทึกลง NVR แล้วแสดงภาพที่จอโทรทัศน์  ระบบทีต่ิดตั้งเพิ่มจะแสดง
ภาพบนระบบ Video Wall Controller ซึ่งประกอบด้วยจอ Video Wall ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ นิ้ว จำานวน ๙ จอ เนื่องจาก
ศูนย์ควบคุมเปิดทำาการ ๒๔x๗ จึงมีความจำาเป็นต้องใช้จอ Video Wall ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถรองรับการใช้งานต่อเนื่อง
๒๔ ชั่วโมง ภาพคมชัด และขอบบางเพื่อให้เห็นภาพต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ระบบ Video Wall Controller จะแสดงภาพจากระบบ
ตามโครงการนี้เท่านั้น ยังไม่รวมภาพจากกล้องที่ติดตั้งในปี ๒๕๕๗ เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจึงจะจัดซื้อ license ชุดควบคุม
การแสดงภาพและระบบจัดการข้อมูลกล้องวงจรปิดเพิ่มสำาหรับการแสดงภาพจากกล้องในระบบเดิม

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๒)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน
คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. คณะกรรมการเคยพิจารณาโครงการในลักษณะเดียวกันน้ีโดยให้เปล่ียนจอ Video Wall

เป็นจอโทรทัศน์เนื่องจากจอ Video Wall ราคาแพงกว่าจอโทรทัศน์มาก หากเป็นการใช้เพื่อดูภาพจากกล้อง CCTV เพียง
อย่างเดียวนั้นไม่คุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากการเปิดจอโทรทัศน์ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ทำาให้ต้องเปล่ียนจอทุก ๒ ปี ราคายังถูก
กว่าการซื้อจอ Video Wall  ทั้งนี้ ขอบจอหนา ไม่มีผลต่อการดูภาพจากกล้อง CCTV แต่ถ้าระบบ Video Wall Controller
มีการใช้งานอย่างอื่น เช่น การแสดงแผนที่ GIS) ( เพื่อการวิเคราะห์ การใช้จอโทรทัศน์ซึ่งมขีอบหนามากกว่าจอ Video Wall
อาจเป็นผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ GIS) ( เกิดความคลาดเคลื่อนสูงกว่าการใช้จอ Video Wall จึงจะมีความคุ้มค่า
หากเป็นการใช้จอ Video Wall ในการดูภาพจากกล้อง CCTV เพียงอย่างเดียวนั้นไม่คุ้มค่าในการลงทุน

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๓ อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณแบบไร้สายสำาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (Wireless) ให้ย้ายไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สืบราคา ๓ ย่ีห้อ และ ๑ เว็บไซต์

๓. ถ้าซื้อ license ชดุควบคุมการแสดงภาพและระบบจัดการข้อมูลกล้องวงจรปิดเพิ่ม
สำาหรับการแสดงภาพจากกล้องในระบบเดิมพร้อมกับโครงการนี้เลย จ่ายเพิ่มอีกประมาณ ๒ ล้านบาท น่าจะมีประโยชน์
มากกว่ารอไปจัดซื้อเพิ่มเติมภายหลัง

มตทิี่ประชุม ให้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการ ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการและจัดทำาข้อมูลเพิ่มเติม และ
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานไปพิจารณาทบทวนการออกแบบโครงการ พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

- เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งบประมาณราย

จ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ รวมวงเงินโครงการ ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบเก้าล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๒๕,๒๒๙,๑๐๐.- บาท (ย่ีสิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผู้แทนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรียนที่ประชุมดังนี้
๑. ทน.สุราษฎร์ธานีได้ติดต้ังกล้อง CCTV เสร็จส้ินเม่ือปี ๒๕๖๑ จำานวน ๗๑ จุด (๓๑๖ กล้อง)

รวมกับจุดติดตั้งเดิม ๒๕ จุด (๑๖๕ กล้อง) รวมทั้งสิ้น ๔๘๑ กล้อง ประกอบด้วยกล้อง IP Camera ๓๖๔ กล้อง และ
Analog Camera ๑๑๗ กล้อง โดยกล้อง Analog Camera จะเชื่อมกับอุปกรณ์ Encoder ผ่านสาย Coaxial เพื่อแปลง
สัญญาณภาพจาก Analog เป็น Digital ส่งผ่านเครือข่ายใยแก้วนำาแสดงมายัง Core S) (witch ที่ห้องควบคุมระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ส่วนกล้อง IP Camera นั้นสามารถเชื่อมกับ S) (witch PO) E ในตู้ภายนอกและส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายใย
แก้วนำาแสงมายังห้องควบคุมฯ อีกทั้งยังกำาหนดเครื่อง NVR จำานวน ๑๕ เคร่ือง แบ่งหน้าที่การบันทึกภาพจากจุดติดตั้งกล้อง
ต่าง ๆ ภายในเขต ทน.สุราษฎร์ธานี และสามารถดูภาพย้อนหลังจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ได้

๒. เนื่องจากมีการตัดถนนเส้นใหม่ในบางจุด ประกอบกับจุดติดตั้งเดิมยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่เสี่ยงเท่าที่ควร จึงมีความจำาเป็นต้องเพิ่มจุดติดตั้งจำานวน ๕๓ จุด (๑๓๖ กล้อง) และตดิตั้งในจดุตดิตัง้เดมิ (ทีเ่ปน็
Analog) จำานวน ๗ จดุ (๓๑ กล้อง) รวมทั้งสิ้น ๑๖๗ กล้อง  จะเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายใยแก้วนำาแสงไปยังตำารวจภูธร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจา้หนา้ทีต่ำารวจสามารถดภูาพจากกล้อง CCTV ของทน.สุราษฎรธ์านแีบบ Real Time ได ้สามารถ
ดูภาพย้อนหลังได้ ดำาเนินการโดยใช้เคร่ือง S) (erver จำานวน ๑๕ เคร่ือง ในการบันทึกภาพจากกล้อง CCTV ซ่ึง NVR แต่ละเคร่ือง
จะบันทึกภาพเหตุการณ์จากจุดต่าง ๆ โดยใช้ S) (oftware VDG S) (ense ติดตั้งที่เครื่อง S) (erver ๑๕ เครื่อง และเรียกดูภาพ
ย้อนหลังจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ทีต่ิดตั้ง S) (oftware VDG S) (ense

๓. กล้อง CCTV จำานวน ๔๘๑ กล้อง เก็บข้อมูลภาพในเครื่อง NVR จำานวน ๑๕ เครื่อง
และบันทึกใน S) (AN S) (torage ที่มีความจุรวมทั้งสิ้น ๕๘๘ TB สามารถเก็บภาพได้นานประมาณ ๓๐ วัน ซึ่งระบบปัจจุบันของ
ทน.สุราษฎร์ธานีจัดเก็บไฟล์ภาพในรูปแบบเฉพาะของโปรแกรม VDG S) (ense ซึ่งไม่ใช่เป็นภาพ Video เหมือนระบบตาม
ท้องตลาดทั่วไป  การติดตั้งระบบ CCTV ใหม่ตามโครงการนี้มีกล้อง CCTV จำานวน ๑๖๗ กล้อง จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
สำาหรับบันทึกภาพ ๗ ชุด (๔๘๐ TB) เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับตรวจสอบภาพย้อนหลัง จำานวน ๑๐ ชุด (๑๐ TB)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๒)



- ๑๐ -

๔. ชุมชนเป็นผู้เสนอจุดติดตั้ง ตำารวจภูธรเมืองสุราษฎร์และตำารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์
พจิารณาความเหมาะสม โดยคัดจดุท่ีชมุชนเสนอบางจดุออก และตำารวจเสนอเพิม่บางจดุ เนน้ทางร่วมทางแยก ม ี๒ จดุทีไ่มใ่ช่
ทางแยกแต่ตำารวจพิจารณาเห็นว่าเป็นเส้นทางหนีของผู้กระทำาผิด

๕. กล้อง CCTV ตามเกณฑ์ฯ ระบุว่ารวม Housing ด้วย แต่กล้อง Day/Night ไม่มี
Housing ประกอบกับ ทน.สุราษฎร์ธานีต้องการ Housing พิเศษเพื่อปรับความร้อน ทำา Heater ไม่ให้มีฝ้า จึงต้องซื้อเพิ่ม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน

คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ อุปกรณ์ชุด

หุ้มกล้อง (Housing) ให้ย้ายไปไว้ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ  รายการที่ ๒ ลิขสิทธิโ์ปรแกรมบริหารจัดการกล้อง ไมไ่ด้ระบุยี่ห้อ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจเกิดปัญหาซอฟต์แวร์ตามโครงการใหม่ไม่สามารถเข้ากับได้กับระบบเดิม รายการที่ ๗ อุปกรณ์แปลง
สัญญาณ (Fiber O) ptic) เป็นสัญญาณดิจิทัล ชนิด ๑๐ G ให้ปรับราคาอ้างอิงเป็นราคาตำ่าสุดจากการสืบราคา

๒. ให้เตรียมชี้แจงคณะกรรมการในส่วนของอุปกรณ์ที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ ซึ่งมีราคาสูง
ว่ามีเหตุผลความจำาเป็นใด มีคุณสมบัติอย่างใด รวมทั้งความคุ้มค่าในการจัดหาอุปกรณ์ราคาแพงดังกล่าว ได้แก่ รายการที่ ๓
ลิขสิทธิ์โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียน ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๔ อุปกรณ์ Infrared LED แบบติดตั้งภายนอกอาคาร
ราคา ๓๗,๐๐๐ บาท (มีระยะกี่เมตร สามารถส่องถึงป้ายทะเบียนได้จริงหรือไม่) รายการที่ ๕ ลิขสิทธิโ์ปรแกรมการจัดการ
รวมศูนย์ภาพจากกล้องวงจรปิด (Video Wall) ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท (เหตุใดจึงต้องเปล่ียนเป็น Video Wall)

๓. คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ทัว่ประเทศ ทีม่รีองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ) เป็นประธาน ได้มคีำาส่ังที ่๑/๒๕๖๑ ส่ัง ณ วันที ่๓ กนัยายน
๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำางานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วจรปิด (CCTV) ท่ัวประเทศ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำางาน ผู้กำากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตำารวจภูธรจังหวัด เป็นคณะทำางาน
และเลขานุการ  ดังนั้น ทน.สุราษฎร์ธานีต้องประสานกับจังหวัดด้วย เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบกล้อง
CCTV ท่ีสามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น

๔. มีข้อสงสัยว่า Housing สามารถปรับอุณหภูมิได้จริงหรือไม่ เพราะอากาศภาคใต้
น ่าจะมีฝ ้าเป็นประจำา ราคา Housing ที่เสนอมานั้นมีราคาแพงกว่า Housing ทั่วไป หากไม่สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ อาจเกิดความไม่คุ้มค่าในการลงทุน

๕. ให้จัดเตรียมข้อมูลชี้แจงคณะกรรมการว่าระบบเดิมแตกต่างจากระบบใหม่อย่างไร
และระบบใหม่จะเชื่อมกับระบบเก่าอย่างไร เนื่องจากในอนาคตอาจเกิดปัญหาในการบริหารจัดการยาก เนื่องจากมี ๒ ระบบ
ถ้ามีโครงการระยะถัดไปก็จะกลายเป็น ๓ ระบบ ๔ ระบบ กจ็ะย่ิงบริหารยาก   ทุกทีเ่จอปัญหา ทางสมาคม CCTV กเ็จอปัญหา
พยายามสร้างตัวกลาง ทำา Platform ของ S) (mart City ในอนาคต แต่ในขณะนี้ยังไม่มี กข็อให้ไปจัดทำาข้อมูลเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายในการต่อยอดจากระบบเดิมกับการจัดหาระบบใหม่ หากใช้ระบบเดิมแล้วแพงกว่ามาก ก็ขอให้เพิ่มการใช้งานร่วม
กันได้ใน ๒ ระบบ  ปัญหาไม่ใช่กล้อง แต่เป็นระบบบริหารจัดการ

ผู้แทนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรียนชีแ้จงที่ประชุมดังนี้
๑. ทน.สุราษฎร์ธานีไม่ได้ระบุยี่ห ้อลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการกล้องเนื่องจาก

พิจารณาแล้วว่าสามารถเขียนข้อกำาหนด TO) R เพื่อให้ซอฟต์แวร์ตามโครงการใหม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมได้
๒. กล้องจับป้ายทะเบียนจะติดตั้งทีถ่นน ๒ เลน ซึ่งรถวิ่งช้า ไมไ่ดต้ิดตั้งที่ถนน ๔ เลน

 ซ่ึงรถใช้ความเร็วสูง ทั้งนี้ ลิขสิทธ์ิโปรแกรมจัดหาป้ายทะเบียนที่จัดหาตามโครงการนี้ ๑๐ สิทธ์ิ จะ fix กับกล้อง ๑๐ ตัว
๓. การจัดซื้อลิขสิทธ์ิโปรแกรมการจัดการรวมศูนย์ภาพจากกล้องวงจรปิด (Video Wall)

เป็นการจัดหาเพื่อให้ระบบตามโครงการใหม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมได้ ระบบเดิมเป็นจอโทรทัศน์จำานวน ๒๐ เครื่อง
ไม่สามารถแสดงผลบน Video Wall ได้

๔. กรณีความเข้ากันได้ระหว่างระบบใหม่กับระบบเดิมนั้น ได้กำาหนดมาตรฐาน O) NVIF
ไว้แล้ว ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ก็จะสามารถเข้ากันได้  ราคา License เดิมประมาณ ๑ หมื่นบาทเศษ ครั้งนี้สืบราคามาก็ประมาณ
๑ หมื่นบาทเศษ ราคาใกล้เคียงกันกับซอฟต์แวร์เดิม

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๒)
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๕. กล้อง CCTV ระบบเดิมใช้กล้องความละเอียด ๕ ล้านพิกเซล จัดเก็บภาพ ๒๕ เฟรม
ต่อวินาที ซ่ึงมีราคาแพง เมื่อกระทรวงดิจิทัลฯ ออกเกณฑ์ฯ ใหม่ (กล้องเพื่อการวิเคราะห์) กล้องความละเอียด ๒ ล้านพิกเซล
จัดเก็บภาพ ๕๐ เฟรมต่อวินาที มีคุณสมบัติสามารถวิเคราะห์ได้ จึงเลือกใช้กล้องตามเกณฑ์ฯ เพื่อประหยัดงบประมาณ

มตทิี่ประชุม ให้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการ ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการและจัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๒ การพจิารณากลัน่กรองโครงการทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการเพื่อให้
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก่อนนำาส่งข้อเสนอโครงการให้
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา จำานวน ๑ โครงการ ดังนี้

- สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๗) โครงการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ งบประมาณราย

จ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๓๐๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยสี่ล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๔๑,๑๙๓,๖๐๕.- บาท (สองร้อยส่ีสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าบาท)

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. เรียนที่ประชุมดังนี้
๑. สป.มท. มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการพัฒนาไปสู่

การทำางานแบบรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยใช้ในการบริหารราชการ และพัฒนาระบบให้เป็น
ศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยกับกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด และจังหวัด เนื่องจากรูปแบบและ
วิธีการในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันไม่สามารถดำาเนินการได้ทันท่วงทีและมขีั้นตอนที่ล่าช้าในการดำาเนินการ
เมื่อเกิดสถานการณ์เร่งด่วนและต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือแจ้งเตือนให้ประชาชนรับรู้นั้น ยังไม่สามารถดำาเนินการได้
ในทันที รวมทั้งไม่สามารถแบ่งกลุ่มภูมิภาคหรือกลุ่มจังหวัดในการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ จึงมีความจำาเป็นในการติดตั้ง
ระบบประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีที่ท ันสมัย เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่ส ำาคัญและเร่งด่วน
ให้ประชาชนได้รับทราบในทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์

๒. โครงการนี้จะดำาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัลพร้อมระบบควบคุม
และส่งสัญญาณทั้ง ๗๖ จังหวัด พร้อมศูนย์ควบคุมจากส่วนกลาง โดยมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบภาพและเสียง
รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV โดยสามารถส่งสัญญาณได้ทั้ง ๗๖ จังหวัดโดยพร้อมกัน และแบ่งกลุ่ม
การส่งสัญญาณเป็นกลุ่มตามภูมิภาคหรือกลุ่มจังหวัดที่กำาหนด โดยบูรณาการการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เพียงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดสามารถ
ใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์ได้ เมื่อระบบที่ติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดสามารถใช้งานได้ดี จะขยายการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกันได้ ณ ท่ีว่าการอำาเภอด้วย

๓. ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV จะติดต้ังท่ีป้ายประชาสัมพันธ์จำานวน ๒ ตัว
หันหน้าเข้าหาป้าย ๑ ตัว เพื่อดูสถานะการแสดงผลของป้ายประชาสัมพันธ์ และหันหน้าออก ๑ ตัว เพื่อดูความเคลื่อนไหว
บริเวณพื้นที่หน้าป้ายกรณีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ โดยมี NVR บันทึกข้อมูลไว้ที่จังหวัด ส่วนกลางสามารถ O) nline ดูภาพย้อนหลัง
ไดทุ้กจังหวัด

๔. ในด้านเทคนิคเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยมีการเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงอยู่แล้ว
จึงสามารถเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเร่งด่วนให้กับทุกกระทรวงได้  สำาหรับด้านการบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารที่จะทำาการประชาสัมพันธ์นั้น กระทรวงมหาดไทยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการเสริมสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชนกับทุกกระทรวง รวมทั้งสำานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร รวมท้ังส้ิน ๒๒ หน่วยงาน และได้มีการดำาเนินการร่วมกันอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้มกีารแต่งต้ังคณะทำางานบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน (องค์ประกอบคณะทำางานมาจากหน่วยงานระดับกระทรวง) และแต่งตั้งคณะทำางาน
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ปลัดจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัด
เป็นเลขานุการร่วม)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๒)
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